

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: CÙNG BÉ TÌM HIỂU GIAO THÔNG - NGÀY HỘI 8/3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: PTGT ĐƯỜNG THỦY, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG**

Nội dung	Thời gian (Phút)	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cho trẻ chơi với đồ chơi ở gọi tên và mở nhạc các bài hát về phương tiện giao thông cho trẻ nghe cho trẻ đọc đồng	
Thẻ đục sáng	80 - 90'	<p>* Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hô hấp: Hít vào thở ra - Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. - Bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. - Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 	<p>* Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ` Nhằm phát triển các nhóm cơ hô hấp, tay, lưng bụng, chân. ` Trẻ biết tập cùng cô đúng động tác. <p>* Chuẩn bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> ` Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; nhạc, vòng ` Trang phục của cô và trẻ gọn gàng
Hoạt động học	30-40'	<p>THẺ ĐỤC</p> <p>Bò chui qua cổng - bò chui qua ống dài- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay</p>	<p>KPKH:</p> <p>Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không</p>
Hoạt động chơi ngoài trời	30-40'	<ul style="list-style-type: none"> ` QSCMĐ: Bầu trời buổi sáng, nhật lá rụng trên sân trường, chăm sóc vườn hoa của lớp... ` Trải nghiệm: Gấp máy bay, thả thuyền giấy,... ` TCVĐ: Kéo co, tín hiệu giao thông, đua xe đạp, ném bóng vào rổ, luồn luồn cổng dế, ` Chơi theo ý thích: lá cây, hạt hạt, phấn, lan tre, màu nước, giấy, hình hình học 	
Hoạt động góc	40-50'	<p>* NỘI DUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góc xây dựng: Bến cảng, Sân bay - Góc phân vai: Người bán vé tàu, vé máy bay - Góc thư viện: Xem sách, làm album về các PTGT đường thủy và hàng không - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, hoa - Góc tạo hình: Xé dán, tô màu 1 số PTGT đường thủy đường hàng không. 	<p>* Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biết xây dựng nhà ga bến cảng, cảng hàng không.. - Biết chơi đóng vai người bán vé - Biết xem sách, làm album về các PTGT đường thủy và hàng không - Biết chăm sóc cây. - Biết xé dán, tô màu một số PTGT đường thủy và hàng không
Ăn trưa	60-70'	Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ ăn đúng giờ, trẻ ăn ngon miệng	
Ngủ trưa	140-150'	Cho trẻ kê phần, rải chiếu, xếp gối, cho trẻ lấy chăn nằm vào đúng chỗ của mình,	
ăn bữa phụ	20-30'	Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ	
Chơi, hoạt động theo ý thích	70-80'	<p>TV: Chú phi công, đường hàng không, cất cánh</p> <p>Câu: Chú phi công lái máy bay rất giỏi ; đường hàng không dành cho máy bay cất cánh và hạ cánh; máy bay đang cất cánh... Nêu gương, bình cờ</p>	<p>TCM: Thuyền về bến</p> <p>Chơi tự do ở các góc</p> <p>Nêu gương, bình cờ</p>
Trả trẻ	60-70'	<ul style="list-style-type: none"> ` Trò chuyện, cho trẻ hát các bài hát, xem video về PTGT đường thủy đường hàng không, ` Xem một số biển báo ký hiệu giao thông, phụ huynh đến đón cô trao đổi với phụ huynh 	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần, Từ ngày 03/3 đến ngày 28/03/2025

Tuần 3: Từ ngày 17/3 đến 21/03/2025

GV dạy sáng : Lương Thị Ánh: Dạy chiều: Vũ Thị Xuân

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
các góc, cô trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường thủy, đường sắt, đường hàng không cho trẻ dao "đi cầu đi quán", cô kiểm diện, kiểm tra vệ sinh trẻ.		
* Tổ chức hoạt động: Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thường thành hàng dọc-> hàng ngang, giãn cách đều Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác của bài tập phát triển chung. Tập 4 lần x 8 nhịp Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "máy bay" và đi nhẹ nhàng rồi vào lớp Trẻ nghe nhạc và vận động nhịp nhàng cùng cô bài hát "em đi chơi thuyền"		
TẠO HÌNH Làm thuyền buồm (EDP)	LQVCV Làm quen chữ cái: p, q	ÂM NHẠC DVD: Em đi chơi thuyền Nghe: Anh phi công ơi TC: Ai nhanh nhất
Máy bay... chơi bóng, vòng....		
* Chuẩn bị: - Các loại khối, nút nhựa, cây xanh, các loại máy bay, tàu, thuyền, ... - Các đồ dùng để bán vé - Dụng cụ chăm sóc cây. - Tranh ảnh, sách truyện về các loại về PTGT thủy và hàng không	* Tổ chức hoạt động: - Cô cho trẻ hát bài "em đi chơi thuyền" trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường thủy và hàng không - Cho trẻ lấy ký hiệu cài vào góc chơi mà trẻ thích. Trẻ về góc chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng cách - Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi của mình, giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn, gợi ý trẻ liên kết góc chơi. Cô nhận xét từng góc chơi, tập trung trẻ về một góc có nhiều sản phẩm, cùng quan sát, nhận xét. Trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi.	
đủ chất,- tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn, không quát mắng trẻ.		
cô tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm tới những trẻ khó ngủ.		
động viên trẻ ăn hết suất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.		
TV: Thuyền gỗ, cái bè, mái chèo Câu: Thuyền gỗ làm bằng gỗ rất chắc chắn; cái bè làm bằng tre, xếp sát vào nhau; mái chèo dài, để chèo thuyền. Nêu gương, bình cờ	Làm vở toán Nhận biết ngày trên lịch và giờ chẵn trên đồng hồ Nêu gương, bình cờ	Cho trẻ hát múa bài hát về PTGT đường thủy và hàng không Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi Nêu gương cuối tuần
đường sắt, cho trẻ chơi gấp máy bay, gấp thuyền và chơi với những đồ chơi đó. hướng dẫn trẻ kỹ năng đi bộ trên đường, cô trao đổi về tình hình trẻ ở lớp, trả trẻ.		

Ký duyệt

Lò Thị Hà